



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน และกำหนด วัน เวลาสถานที่สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	๐๑	นายสุรศักดิ์ ตาเวียน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน	กองคลัง อบต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก

ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยแต่งกายชุดเครื่องแบบสี kaki คอพับ แขนยาว พร้อมแสดงบัตรประจำตัว ตามวันและเวลา ดังนี้

วันเสาร์ ที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๑) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น.

๒) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

๓) ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) หลังจากการสอบเสร็จสิ้น

วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๑) ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ รายงานตัวเพื่อลงทะเบียนเข้ารับการสัมภาษณ์เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.

๒) ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งตั้งแต่ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายไพฑูรย์ อินถาวร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน